

Source :

เดลินิวส์

Date :

5 เม.ย. 2561

Page :

๖๒

No :

ปชช.กว่านซื้อคูปองเดลินิวส์

**ใช้เติมน้ำมัน-
ที่ปั้มบางจาก
เริ่ม6-17เม.ย.
ลดทันที20บ.**

แห่กว้านซื้อ “นสพ.
เดลินิวส์” เกือบงแผง
คนทั่วประเทศได้รับรู้
ข่าวสารคุณภาพ แถม
พิเศษยกกำลังสอง ได้
ตัดคูปองส่วนลด 20 บาท
เต็ม ♦ อ่านต่อหน้า 2



▲คูปอง...ประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อคูปองจากนสพ. เดลินิวส์ที่ร้านขายหนังสือ “ชัย อารมณ์” ถนนพหลโยธิน แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยร่วมกับปั้มน้ำมันบางจาก มอบส่วนลดราคาประหยัด เติมน้ำมันครบ 600 บาทขึ้นไป ลดทันที 20 บาทต่อคูปอง 1 ใบ

ปลูกอง

□ ต่อจากหน้า 1

น้ำมันราคาประหยัด-ส่วนลดซื้อน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมฟิวรีโอ นำไปใช้ที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศ 6-17 เม.ย. ส่วนเชดซู โครงการที่ดีช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่าย ช่วงเทศกาลแห่งความสุข “มหาสงกรานต์” ขณะที่ปั๊มน้ำมันบางจาก ดิวเข้มพนักงาน พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ผนึกกำลัง บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมฉลองมหาสงกรานต์ จัดหนักคืนกำไรแก่ประชาชนทั่วประเทศ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จัดพิมพ์คู่มือส่วนลด 20 บาท บนหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เพื่อใช้เป็นส่วนลด 20 บาท เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศ 600 บาทขึ้นไป จำกัดคู่มือ 1 ใบ ใช้ได้ 1 ครั้ง ที่พิเศษยิ่งขึ้น ยังมีคู่มือส่วนที่ 2 มอบส่วนลด 20% สำหรับผู้ใช้ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเกรดพรีเมียมฟิวรีโอทุกผลิตภัณฑ์อีกด้วย โดยคู่มือส่วนลดทั้ง 2 ชนิด ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ตั้งแต่ฉบับวันที่ 3-17 เม.ย. และสามารถนำมาใช้สิทธิรับส่วนลดระหว่างวันที่ 6-17 เม.ย. 61 นั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนทั่วประเทศ พากันแห่ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ที่มีแจกคู่มือส่วนลดเติมน้ำมัน และคู่มือส่วนลดแลกซื้อน้ำมันเครื่องคุณภาพ เพื่อนำไปแลกใช้ที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศอย่างคึกคัก เริ่มที่ จ.เชียงใหม่ นางจินตนา จินดา เจ้าของแผงหนังสือย่านชุมชนศรีปิงเมือง อ.เมือง เปิดเผยว่า หลังจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ร่วมกับปั๊มน้ำมันบางจาก มอบส่วนลดเติมน้ำมัน และส่วนลดแลกซื้อน้ำมันเครื่อง แจกในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พบว่าประชาชนให้ความสนใจออกมาหาซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์กันอย่างคึกคัก เพื่อคัดคู่มือไปใช้เป็นส่วนลดเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศ ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชน ให้ประหยัดเงินค่าแก๊ส ในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นการมอบกำไรให้ลูกค้าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ โดยส่วนตัวตนอยากให้อำนาจการคุ้มครองส่วนลดน้ำมันนี้ต่อไปเรื่อย ๆ

ที่ จ.นครนายก ที่ปั๊มน้ำมันบางจาก ใกล้กับสี่แยกสัญญาณไฟแดง เขตเทศบาลเมืองนครนายก นางวกุล เข็มนาค นายกลโมสร โดออนต้นนครนายก กล่าวว่า ทราบข่าวโครงการดีๆ ที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ร่วมมือกับปั๊มน้ำมันบางจาก จัดกิจกรรมคืนกำไรแก่ประชาชนช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ มอบคู่มือส่วนลดเติมน้ำมัน และคู่มือส่วนลดแลกซื้อน้ำมันเครื่อง แจกในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ตนให้การสนับสนุนเต็มที่ เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีมาก นอกจากจะได้อ่านหนังสือพิมพ์รับข่าวสารและสาระบันเทิงแล้ว ยังสามารถนำคู่มือส่วนลดทั้ง 2 ส่วน ไปใช้เป็นส่วนลดในการเติมน้ำมันและซื้อน้ำมันเครื่องได้ด้วย ถือเป็นกำไร 2 ต่อของผู้อ่านและประชาชนทั่วไป โดยตนเองปกติจะใช้บริการเติมน้ำมันแก๊สโซลีน อี 20 อยู่แล้ว โดยเติม 600 บาท เมื่อได้ลด 20 บาท จะเหลือ 580 บาท ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างเห็นผล

ที่ จ.กาญจนบุรี บริเวณร้าน ข.ไพบูลย์ 2 ร้านขายหนังสือทุกชนิด เลขที่ 160/201 อ.เมือง มีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาหาซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์อย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน จนหนังสือพิมพ์หมดเกลี้ยงแผงในพริบตา นายไพรัตน์ พลดีพานิช เจ้าของร้าน กล่าวว่า คนมีร้านขายหนังสืออยู่ 2 ร้าน ปรากฏว่าทั้ง 2 ร้าน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่เช้า ส่วนหนึ่งเพราะมีแฟนประจำ นอกจากนี้ยังมีโครงการดีๆ แจกคู่มือส่วนลดเติมน้ำมัน และคู่มือส่วนลดแลกซื้อน้ำมันเครื่อง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นำไปใช้ที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศด้วย ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีมาก ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง

ด้าน น.ส.วิวรรณ ล้อศิริ ประชาชนที่มาซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กล่าวว่า ทราบข่าวว่ามีโครงการแจกคู่มือส่วนลดเติมน้ำมัน และคู่มือส่วนลดแลกซื้อน้ำมันเครื่องที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศ แจกในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จึงมาหาซื้อ นอกจากจะได้อ่านข่าวสารบ้านเมืองแล้ว ยังได้ประโยชน์ต่อที่ 2 นำคู่มือส่วนลดดังกล่าวไปใช้ได้จริงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และปั๊มน้ำมันบางจาก ที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการดีๆ นี้ใจจริงอยากให้มันตลอดไป เพราะเป็นโครงการที่คืนกำไรแก่ประชาชน ช่วงยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง

ส่วนที่ จ.สุพรรณบุรี บริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก บ.บางจาก กรีนเนท จำกัด ต.ท่าระหัด อ.เมือง ติดกับถนนสาย 340 สุพรรณบุรี-บางบัวทอง ปกติมีผู้มาใช้บริการแต่ละวันจำนวนมากทางพนักงานของปั๊มฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่มารับบริการถึงวิธีการขั้นตอนการใช้คู่มือส่วนลด ที่มีแจกในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ทราบข่าวและให้ความสนใจ เตรียมคัดคู่มือเพื่อเป็นส่วนลดในวันที่ 6 เม.ย. โดย นายวัฒนา คล้ายมาลา อายุ 32 ปี ประชาชนที่มารับบริการ กล่าวว่า ปกติใช้บริการที่ปั๊มน้ำมันบางจากเป็นประจำและเพิ่งทราบข่าวว่าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ร่วมกับปั๊มน้ำมันบางจากจัดคู่มือส่วนลดน้ำมัน ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชน ถึงจะไม่มาก แต่ก็สามารถช่วยลดรายจ่ายได้อย่างเห็นผล จากนั้นจะไปบอกญาติ ๆ ให้หาซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เพื่อนำคู่มือมาใช้เป็นส่วนลดเติมน้ำมันต่อไป

ส่วนในกรุงเทพฯ ที่ร้านขายหนังสือ “ชัยอาภรณ์” ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร มีประชาชนทยอยเดินทางมาซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์กันอย่างคึกคัก หลังจากมีการแจกคู่มือส่วนลด 20 บาท เมื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไปที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศ ทำให้หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ขายหมดลงอย่างรวดเร็ว

น.ส.จันทร์ทิพา ทิดดี อายุ 28 ปี ช่างเสริมสวย กล่าวว่า เป็นแฟนประจำหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มากกว่า 20 ปี โดยส่วนตัวก็ใช้รถเป็นประจำอยู่แล้ว หลังมารู้ว่ามีโครงการแจกคู่มือส่วนลดเติมน้ำมัน รู้สึกดีใจ เหมือนได้หนังสือพิมพ์มาอ่านฟรี แถมเงินอีก 10 บาท จึงอยากให้มีโครงการดี ๆ เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ

ด้าน นางพยอม ตระกูลชวลิต อายุ 68 ปี เจ้าของร้านขายหนังสือ “ชัยอาภรณ์” กล่าวว่า ร้านเปิดขายมากกว่า 50 ปีแล้ว ปกติหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ก็ขายดี เนื่องจากยังมีลูกค้าขาประจำคอยติดตาม ยิ่งตอนนี้ที่มีโปรโมชั่นมอบคู่มือส่วนลดเติมน้ำมัน ทำให้รู้สึกขายดีมากขึ้นและหมดเร็วกว่าที่ผ่านมา.